

ข่าวคนเหล็ก

เอสเอสไอ



ปีที่ 8 ฉบับที่ 148 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

SSI บรรเทาภัยน้ำท่วมบางสะพาน

“เวสต์โคสต์” จับมือพันธมิตร คว้างานรถไฟ มูลค่า 81 ล้านบาท.

บริษัท เวสต์โคสต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จับมือพันธมิตรธุรกิจ บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ในนามของกิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี-ซีบีดี เข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้ชนะการประมูลงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมติดตั้ง สะพานเหล็ก พร้อมติดตั้ง สะพานเหล็ก รวม 8 แห่ง มูลค่า 48.13 ล้านบาท ซึ่งอยู่เส้นทางเขตทุ่งสง นครศรีธรรมราช ในขณะที่ 2 แห่ง ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 33.48 ล้านบาท ที่ชนะการประมูลก่อนหน้านี้พร้อมเริ่มงานหลังจากได้รับสัญญาจากการรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว **อ่านต่อ น.3**

- ส่งความช่วยเหลือพนักงาน-ชุมชน
- พนง.อาสาฟื้นฟูบ้านเพื่อน-ที่สาธารณะ

คืน..รอยยิ้มให้บางสะพาน

SSI innovate · strength

พนักงาน

- จัดถุงยังชีพทางช่วยเหลือเร่งด่วนมอบให้พนักงาน 289 ชุด
- จัดอาสาพนักงานช่วยเหลือฟื้นฟูที่พักอาศัยแสรพื่อนบ้านใกล้เคียง จำนวน 18 หลัง
- มอบเงินช่วยเหลือพิคนสมทบทุนพนักงาน จำนวน 367 คนหรือมูลค่า 1,394,000 บาท

ชุมชนบางสะพาน

- บริจาคเครื่องใช้เอาอาหารจำเป็นสำหรับปรกรองชีพ มอบศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนนำโรงเรียนบางสะพานวิทยา 150,000 บาท
- จัดอาสาพนักงาน 150 คน กลุ่มเอสเอสไอฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียน ณ วัดห้วยทรายขาว
- จัดอาสาพนักงาน 150 คน กลุ่มเอสเอสไออาสาฟื้นฟูทำความสะอาดถนนสาธารณะ ซอยชุมชนหอนาฬิกา

ประเทศ

- มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

กลุ่มเอสเอสไอใส่ใจพนักงาน-ชุมชนร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วม หลังพื้นที่บางสะพานเจอสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง-น้ำป่าไหลหลากภายใต้โครงการ “บางสะพานสดใส เอสเอสไอร่วมใจฟื้นฟูภัยน้ำท่วม” เผยความช่วยเหลือในสามระดับ ตั้งแต่กลุ่มพนักงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจนถึงการฟื้นฟู ทั้งจัดหาและส่งชุดยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค การฟื้นฟูที่พักอาศัยด้วยความร่วมมือจากพนักงานอาสา และมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อให้พนักงานกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว ในส่วนชุมชนได้จัดซื้ออาหาร น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค และเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าโรงเรียนบางสะพานวิทยา **อ่านต่อ น.2**



PPC ร่วมทำพิธีมอบปันความสุขปี 5 มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนทุรกันดาร

ทำเรือประจวบร่วมดูแลสังคม จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขและมอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 5 โดยร่วมศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ **อ่านต่อ น.3**

คนเหล็กเอสเอสไอพัฒนาชุมชนบางสะพาน ปี 2559 พนักงานร่วมอาสา 15 โครงการ

กลุ่มเอสเอสไอเดินทางร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนบางสะพานสู่ความแข็งแรงผ่านวัฒนธรรมจิตอาสาพนักงานทั่วทั้งองค์กร เผยปี 2559 พัฒนาโครงการอาสา ร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน 15 ตามเป้าหมาย ทั้งการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย ผู้บริหารเผยงานพัฒนาสำเร็จลุล่วง ภายใต้การมีส่วนร่วมอันดีระหว่างเอสเอสไอ ผู้นำชุมชน พี่น้องในชุมชนบางสะพาน

องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายหลักร่วมกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน

นายผดุงศักดิ์ ปรารถนอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวคนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า ตามที่เอสเอสไอได้พัฒนาวัฒนธรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง

เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอบางสะพาน กระจายไปอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นค่านิยมในการร่วมทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกันในสังคมอย่างจริงจังนั้น เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาสาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ที่ผ่านมาเอสเอสไอจึงได้ดำเนินการกิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำงานเป็นทีมของคณะอนุทำงานโครงการเอสเอสไออาสา โดยกำหนดเงื่อนไขผู้ที่เขียนเสนอโครงการต้องมีภาคส่วนที่เป็นพนักงานและคนในชุมชน **อ่านต่อ น.4**

ช่วยน้ำท่วม

ต่อจากหน้า 1

150,000 บาท เป็นศูนย์กลางกระจายความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และจัดโครงการพนักงานอาสาฟื้นฟูพื้นที่ศูนย์รวมใจชุมชนวัดห้วยทรายขาวและพื้นที่สาธารณะให้มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านโครงการของรัฐบาลอีกด้วย

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณฝน ตกในพื้นที่หนักอย่างต่อเนื่อง และน้ำป่าไหลหลาก ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน ทำให้บ้านเรือนของ ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหาย ไม่เว้นแม้แต่บ้านพนักงานของบริษัทในกลุ่ม เอสเอสไอ และบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอที่ตั้งอยู่ใน อำเภอบางสะพานก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

นายยุยงยุทธ มลิกทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” ว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอ บางสะพานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีศูนย์รวมใจ ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน (ศปส.) กลุ่มบริษัทสหวิริยา สตีลอินดัสตรี (กลุ่มเอสเอสไอ) คอยติดตามสถานการณ์เร่งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่บางสะพานผู้ประสบอุทกภัยผ่าน หน่วยงานต่างๆ

นายยุยงยุทธกล่าวว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือและ บรรเทาความเสียหายให้กับพนักงานเร็วที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ บริษัทได้จัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อสิ่งของยังชีพ เบื้องต้นให้กับพนักงาน จำนวน 289 ชุด ทันทีตั้งวัน ที่ 10 มกราคม โดยฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ ทั้งนี้หลังจาก น้ำเริ่มลดระดับลงบริษัทได้รวบรวมพนักงานที่ ต้องการความช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกัน ด้วยการจัด โครงการเอสเอสไออาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านพนักงาน ที่ได้รับผลกระทบหนัก จำนวน 12 ครอบครัว โดยการ ระดมพลังจากพนักงานทั้งจากสำนักงานกรุงเทพฯ และพนักงานที่โรงงานบางสะพานที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน 100 คน ร่วมให้ความช่วยเหลือ จัดเก็บข้าว ของเครื่องใช้ ช่วยทำความสะอาดบ้าน ให้พนักงาน สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ตามปกติ

“คณะผู้บริหารได้หารือเป็นการด่วน เพื่อ พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงาน จำนวน 385 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมเป็นจำนวน เงิน 1,423,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1. ระดับน้ำท่วมสูง เกิน 1 เมตร จำนวนเงิน 5,000 บาท 2. ระดับน้ำท่วม สูง ตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร จำนวนเงิน 3,000 บาท 3. ระดับน้ำท่วมต่ำกว่า 50 เซนติเมตร หรือน้ำเข้า บ้าน จำนวนเงิน 1,000 บาท โดยผู้บริหารสูงสุด คุณ วิญญู ประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้ บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วย เหลือให้ด้วยตนเองถึงที่บ้านพนักงานจำนวนหนึ่ง”

สำหรับความช่วยเหลือในระดับชุมชนนั้น นอกจากบริษัทได้จัดงบประมาณ จัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม สะอาด ยารักษาโรค และเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าโรงเรียนบางสะพาน วิทยา จำนวนเงิน 150,000 บาท สำหรับช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เมื่อพนักงานของเรา เริ่มเข้มแข็ง เอสเอสไอได้จัดกิจกรรมกลุ่มเอสเอสไอ อาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยร่วมกับพนักงานจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) จากกรุงเทพฯ และบางสะพาน พนักงานจากบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) พนักงานจากบริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด (PPC) พนักงานจากบริษัท เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริง จำกัด (WCE) รวมจำนวน 150 คน ดำเนินการทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ วัดห้วยทรายขาว และถนน ชุมชนหนองนาฬิกา เพื่อคืนความสะอาดสวยงาม และ ความปลอดภัยในการสัญจร”

นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ในส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ภาคผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย

ภาคใต้” ดำเนินการโดยรัฐบาล โดยมีนางอภิรดี ตัน ตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับ มอบ หมายมอบรัฐบาล

“ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านสำหรับความช่วยเหลือ พนักงานและชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง เสื้อผ้า น้ำ ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์สำหรับ ความช่วยเหลือต่างๆ” นายยุยงยุทธกล่าว

สำหรับความช่วยเหลือของบริษัท เหล็กแผ่น รีด เย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่มเอสเอสไอนั้น นายเชาวรัตน์ จันประดิว รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารทั่วไป เปิดเผยกับ สื่อมวลชนว่า “เนื่องจากน้ำท่วมในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วและกะทันหัน ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการ ป้องกันน้ำท่วมได้ทัน ทำให้เกิดผลกระทบบางส่วน แต่ไม่เสียหายมากเท่าที่คาดการณ์ไว้ และทางผู้บริหาร ทุกท่านและพนักงานได้ช่วยกันฟื้นฟูโรงงานกลับมา ผลิตได้ภายใน 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีที่อยู่อาศัย ของพนักงานได้รับผลกระทบถึงร้อยละ 80 ของ พนักงานทั้งหมด โดยมีพนักงานของเราได้รับผล กระทบจากน้ำท่วมจำนวน 588 คน จึงได้ทำการ ประชุมหารือ และเริ่มสำรวจความเป็นอยู่ของพนักงาน พร้อมทั้งแจกจ่ายยี่ห่วยและสิ่งจำเป็นเร่งด่วนไปให้ ซึ่ง พนักงานกรุงเทพฯ ได้ช่วยกันจัดชุดยี่ห่วยจำนวน 500 ชุด ให้กับพนักงานที่ประสบปัญหาดังกล่าว พร้อม กับนำพนักงานจิตอาสาจากสำนักงานกรุงเทพฯ



จำนวนทั้งหมด 32 คน เดินทางไปช่วยทำความสะอาด บ้าน แจกถุงยังชีพ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ พนักงาน นอกจากนี้ทางบริษัทได้ให้เงินช่วยเหลือ โดยแบ่งตามระดับน้ำท่วม 3 ระดับ คือ 1,000, 3,000, และ 5,000 บาท โดยล่าสุดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 พนักงานส่วนหนึ่งได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว 301 คน โดยแบ่งเป็น 1,000 บาท 14 คน 3,000 บาท 92 คน และ 5,000 บาท 195 คน รวมเป็น 1,369,000 บาท “สุดท้ายนี้ผมคิดว่ากาเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนหนึ่ง ที่เราต้องรับป้องกันและแก้ไขปัญหาค้นที่ หลังจากฟื้นฟูโรงงานเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มคิดแนว

คืน..รอยยิ้มให้บางสะพาน

พนักงาน

- จัดถุงยังชีพภาวะช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพนักงานจำนวน 500 ชุด
- จัดอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านพนักงาน
- มอบเงินช่วยเหลือพิเศษบรรเทาทุกข์พนักงานแล้ว 301 คน รวมเป็นเงิน 1,369,000 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60)

ชุมชน

- นำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมทำความสะอาดวัดห้วยทรายขาว และถนนชุมชนหนองนาฬิกา

พนักงาน

- พนักงานจิตอาสาช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพนักงานจำนวน 76 ชุด
- มอบเงินช่วยเหลือพิเศษบรรเทาทุกข์พนักงานจำนวน 124 คน รวมเป็นเงิน 470,000 บาท

ชุมชน

- นำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมทำความสะอาดวัดห้วยทรายขาว และถนนชุมชนหนองนาฬิกา

มาตรการป้องกัน หากเกิดน้ำท่วมครั้งถัดไป ทำให้เกิด ผลกระทบน้อยที่สุด หรือไม่ให้ได้รับผลกระทบเลย และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันช่วยบริจาคเงิน และ สิ่งของที่เป็นให้กับพนักงานของเรา”

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริง จำกัด (WCE) เปิดเผยว่า WCE ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกัน โดยน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร 60 เซนติเมตร ด้านการช่วยเหลือพนักงานบริษัทก็ได้ช่วยเหลือโดยได้มีการดำเนินงานแจกจ่ายยี่ห่วย ผ้าห่ม เสื้อผ้าจากผู้บริหารให้ แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบหนัก 74 ชุด นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับเอสเอสไอ

ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้ เพราะเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมครั้งนี้หนักจริงๆ สำหรับพี่น้องบางสะพานที่ถูกน้ำท่วม การเดินทางไปที่อาสาครั้งแรกเต็มไปด้วยความลำบากถนนเต็มไปด้วยโคลนและฝุ่น เส้นทางบางช่วง ทรุดขาด แตกต่างกับการมาครั้งก่อนๆ

ทีมอาสาของเราได้เข้าไปช่วยทำความสะอาด บ้านเพื่อนพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนหนัก ซึ่งหนักจริงๆ บ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยโคลน สิ่งของภายใน บ้านกระจัดกระจายพังเสียหาย นอกจากนี้ยังขาดน้ำ สะอาดที่จะทำความสะอาด ขาดน้ำดื่มสำหรับบริโภค และเสื้อผ้าอีกด้วย เราหวังอยากให้เพื่อนพนักงานที่ อยู่บางสะพานของเราฟื้นกลับมามีความสุขโดยเร็ว

จากการอาสาครั้งแรกตนเองอยากจะช่วยอีก โดยได้สมัครเป็นจิตอาสาครั้งที่ 2 ภารกิจคือการช่วยเหลือชุมชน เข้าทำความสะอาดพื้นที่วัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชน ทำความสะอาดเมรุ ศาลาต่างๆ ให้ สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ยังได้ช่วยทำความสะอาดถนนชุมชนหนองนาฬิกาโดยการกวาด ล้าง ตัก โคลนขึ้นจากถนน ซึ่งครั้งนี้ทุกคนเหนื่อยจริงๆ มีโคลน ปริมาณมาก ตอนลงไปครั้งแรกทุกคนบอกเป็นเสียง เดียวกันไม่รู้จะทำไม แต่ทุกคนก็ช่วยลงมือทำ โดย การตักขนโคลนคนละไม้คนละมือจนสำเร็จ ทำใหถนน เส้นนี้สะอาดแตกต่างกับครั้งแรกมาก ภูมิใจมากๆค่ะ ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบางสะพานทุกคน”

นางสาวชญัญญาญ์ สมณะเนย์ พนักงาน เอสเอสไอ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ กล่าว ว่า “เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบที่ผ่านมา น้ำท่วมขึ้นเร็ว และแรงมาก ซึ่งโชคดีที่สามารถเอา ชีวิตรอดมาได้ หลังจากน้ำลดได้กลับบ้านปรากฏว่าสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านถูกน้ำพัดและเสียหาย หมด คงเหลือไว้แต่ดินโคลนหนามาก

จากเหตุการณ์นี้ ทำให้รู้ว่าบุคคลรอบๆ ตัวมีแต่ คนน่ารัก คอยช่วยเหลือ คอยให้กำลังใจและห่วงใย มากมาย ขอขอบคุณครอบครัวเอสเอสไอ พี่ๆ ที่มาจาก กรุงเทพฯ ที่มางานบางสะพาน ประสานงานช่วยเหลือ น้ำท่วมและช่วยทำความสะอาดบ้าน นำสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้ามามอบให้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือ ขอขอบคุณจริงๆค่ะ”

นายพงศ์ศักดิ์ ทองเรืองกิตติ ชาวบ้านชุมชนหนอง นาฬิกา กล่าว ว่า “ขอบคุณกลุ่มเอสเอสไอเป็นอย่างมาก ที่มาช่วยทำความสะอาดถนนแห่งนี้จากดินโคลน ดินถนนหนามาก ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถ ทำใหถนนเส้นนี้สะอาดเหมือนเดิม เหมือนตอนยังไม่ ถูกน้ำท่วม ทำให้ช่วยบรรเทาปัญหาของชุมชนได้มาก ทั้งการเดินทางสัญจรมีความสะดวก ปลอดภัย ซึ่งไม่รู้ ว่าหากเอสเอสไอไม่เข้ามาช่วยในวันนี้ไม่รู้กี่วันที่ถนน เส้นนี้จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิม ขอขอบคุณครับ”

นายสมคิด อันทอง ชาวบ้านชุมชนหนองนาฬิกา กล่าวว่า เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคย ประสบมา ทุกคนในบางสะพานต่างได้รับความเดือด ร้อนจากภัยน้ำท่วมหนัก ผมรู้สึกขอบคุณเอสเอสไอ ที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือชุมชนแห่งนี้ โดยการนำ พนักงานจำนวนมากจากกรุงเทพฯและบางสะพาน พร้อมอุปกรณ์ รถน้ำ เข้ามาช่วยทำความสะอาดถนน มองไปไม่ทำให้รู้สึกหดหู่เหมือนตอนหลังน้ำท่วมใหม่ ชาวบ้านมีกำลังใจมากขึ้น ซึ่งขณะที่ความสะอาด ทุกบ้านก็ยังคงทำความสะอาดบ้านของตนเองอยู่เลย ยังไม่รู้จะมีแรงเข้ามาช่วยกันเมื่อไหร่ ผมต้องขอขอบ คุณเอสเอสไอมากๆ ครับที่เข้ามาช่วยกันในครั้งนี้”



คือ 1. ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร จำนวนเงิน 5,000 บาท มีจำนวน 66 คน 2. ระดับน้ำท่วมสูง ตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร จำนวนเงิน 3,000 บาท จำนวน 41 คน 3. ระดับน้ำท่วมต่ำกว่า 50 เซนติเมตร หรือน้ำ เข้าบ้าน จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 17 คน รวม แล้วพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 124 คน **นางสาววิรินทร์ คำกองแก้ว** พนักงานจิตอาสา เอสเอสไอจากสำนักงานกรุงเทพฯ กล่าว ว่า “เมื่อ ทราบข่าวการรับสมัครจิตอาสาจากเอสเอสไอ ตนเอง ได้รับเข้าสมัครโดยทันที ทั้ง 2 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือเพื่อน พนักงาน และชุมชน อะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากจะทำ

PPC ร่วมทำเรือ ต่อจากหน้า 1

ในดำเนินการโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการร่วมส่งมอบปลากะตักและปลาหูแห้งพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ โรงเรียนขุนอมแฮดนอก โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียนในกลุ่มห้วย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าว “ข่าวคนเหล็กเวสเวสไอ” รายงานว่า บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ซึ่งเป็นธุรกิจทำเรือในกลุ่มเอสเอสไอ ได้จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 5 ขึ้น โดยได้ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ในการสนับสนุนโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการส่งมอบปลากะตักและปลาหูแห้งพระราชทาน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเรือโท สุรศักดิ์

เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบ



เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบ

นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ 1 ได้เชิญบริษัทเข้าร่วมบริจาค



อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาโดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่บริษัทได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์

ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ และขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของทำเรือ

กีฬาในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขุนอมแฮดนอก โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียนในกลุ่มห้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติใน

ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ และขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของทำเรือ

ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ และขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของทำเรือ

ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ และขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของทำเรือ

ประจวบที่ได้อาสาสมัครในการร่วมจัดชุดอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบให้น้องในถิ่นทุรกันดาร และร่วมเดินทางไกลเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อนำไปมอบให้น้องที่ขาดแคลน

นางสาววิจิตรอง มุ้ยหมัด หัวหน้างานการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน PPC ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมไปมอบของให้น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการไปเชียงใหม่ครั้งแรกอีกด้วย รู้สึกตื่นเต้นกับเส้นทางในแต่ละที่ที่มีมันยากลำบาก นึกถึงเด็กนักเรียนเลยว่าหนทางขนาดนี้เด็กๆ จะลำบากกว่าเราขนาดไหน แต่พอได้เป็น “ผู้ให้” รู้สึกว่ามันมีความสุข อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อจะช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนต่อไป”

“ตลอดระยะเวลา 23 ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ

อย่างต่อเนื่องตลอดมา พระองค์ทรงพบเห็นพสกนิกรที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ พระองค์ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นมา โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการต่อมาจนถึงทุกวันนี้”

เวสโก้โลก ต่อจากหน้า 1

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสโก้โอสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท เวสโก้โอสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ซี.บี.ดี.เวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในนามของกิจการร่วมค้าดับเบิลยูซีอี-ซีบีดี โดยได้ชนะการประมูลงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็กพร้อมติดตั้งต่อม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 8 แห่ง ที่ กม.608+270, กม.611+234, กม.614+758, กม.616+650, กม.619+625, กม.625+598, กม.626+309 และกม.629+720 ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.ยธ. 1133/6/พ.16/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีที่มูลค่า 48.13 ล้านบาท สะพานเหล็กทั้ง 8 แห่งดังกล่าวตั้งอยู่บนเส้นทางเขตทุ่งสง นครศรีธรรมราช

นายกิตติศักดิ์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นในปี 2558 ได้ชนะประมูลงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็กพร้อมติดตั้งต่อม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.192+329 และที่ กม.208+601 รวม 2 แห่ง ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/พ.36/2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่มีมูลค่า 33.48 ล้านบาท ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งทั้งสองโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างรอสัญญาจากทางการรถไฟ โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน และ 270 วัน ตามลำดับนับจากวันที่ได้รับสัญญา

นายกิตติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชนะการประกวดราคาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย WCE และบริษัท ซี.บี.ดี.เวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด มีความพร้อมและความสามารถเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงาน เพราะเรามีประสบการณ์

ความชำนาญในเรื่องเหล็กอยู่แล้ว เคยสร้างสะพานรถไฟเหล็กและดำเนินงานในลักษณะนี้ทำให้ มั่นใจว่าผลงานของเรานั้นประสบผลสำเร็จสูง และมีคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทพร้อมขยายตลาดและรับงานวิศวกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

บริษัท เวสโก้โอสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นธุรกิจวิศวกรรมของกลุ่มเอสเอสไอ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษัทมีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำของประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.

วันเด็กแห่งชาติ

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่นาคต

5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ลานกิจกรรม

พนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ บมจ.สหวิริยาอุตสาหกรรมเหล็ก



5 คนเหล็ก เพื่อผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร กลุ่มเอสเอสไอ โดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมคณะเป็นผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)(SSI) บริษัทเหล็กแอนด์รีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอสบลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูนิเท็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) บริษัท เจเอฟพี สตีล กัลวานไนซิง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ที่เป็นองค์กรร่วมจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล “คนเหล็กมีนิมิตราชนอน2559” มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแก่มูลนิธิผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพิ่มเติมประกอบด้วย 1. มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไผ่ไก่

ศูนย์อุปถัมภ์เยาวชนวัดห้วยปลากั้ง

บางไผ่ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2. ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการหายาดฝน เชียงใหม่ 3. ศูนย์อุปถัมภ์เยาวชนวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย 4. โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่



ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการหายาดฝน

พัฒนาชุมชน ต่อจากหน้า 1

เข้าร่วมหรือเห็นชอบด้วย พร้อมกับนำเสนอขออนุมัติผ่านคณะอนุทำงานโครงการเอสเอสไออาสาเพื่อพิจารณาดำเนินโครงการ

“ในปี 2559 เราได้ร่วมมือกับชุมชนดำเนินการภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา ได้ถึง 15 กิจกรรม ทั้งการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย (ดูกราฟประกอบ)”

“เป้าหมายหลักร่วมกันของโครงการนี้ คือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน ซึ่งที่ผ่านมาทุกๆ กิจกรรมสามารถพัฒนาสำเร็จลุล่วง ภายใต้การมีส่วนร่วมอันดีระหว่างเอสเอสไอ ผู้นำชุมชน พี่น้องในชุมชนบางสะพาน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปี 2559 มีพนักงานและชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็น 2,032 ชั่วโมงงาน และ 1,608 ชั่วโมงงาน ตามลำดับ รวมเป็นชั่วโมงงานที่ร่วมพัฒนาชุมชน 3,640 ชั่วโมงงาน”

นายผดุงศักดิ์กล่าวอีกว่าจากการดำเนินโครงการผ่านมาหลายๆ ครั้งทำให้มีเครือข่ายจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือกันระหว่างพื้นที่ต่างๆ และเจาะพยายามพัฒนาโครงการเพื่อขยายกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น ในการร่วมกันพัฒนาอำเภอบางสะพานของเราต่อไป



ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา : นายวิน วิจัยประไพกิจ, นายนาวา จันทนสรุคน / คณะผู้จัดทำ : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์, นายชลเทพ ตั้งเซาทอง, นางสาวจันทนา วงษ์วานิช, นายมนินทร์ อินทร์พรหม, นายณัฐพงศ์ จงสุรสิทธิ์วัฒน์, นางสาวอดิทยากุล แซ่เอ็ง, นางพรชิ่ง ทัดแก้ว, ดิษฏและเสนาและ คณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โทร.02.238.3063-82 บทความและภาพทั้งหมดที่ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และบทความใดๆ ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์หรือวิพากษ์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผู้จัดทำสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ